



ฉบับที่ ๑๐/๒๕๖๕ วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕

กมธ. การศึกษา วุฒิสภา เดินทางไปศึกษาดูงานด้านการศึกษากลับมาการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา และการน้อมนำศาสตร์พระราชามาปรับใช้ในการจัดการศึกษา

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ ช่วงเช้า กมธ.การศึกษา วุฒิสภา โดยคณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษา นำโดย รศ. ดร. ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร กมธ.การศึกษา ประธานคณะอนุฯ กมธ.การอาชีวศึกษา นายทรงเดช เสมอคำ กมธ.การศึกษา และ รองประธานคณะอนุฯ การอาชีวศึกษา และคณะ เดินทางไปศึกษาดูงานด้านการศึกษากลับมาสภาพปัญหาและอุปสรรคในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาหลักสูตรและความร่วมมือในการจัดการศึกษา การพัฒนาสมรรถนะครูอาชีวศึกษา และการน้อมนำหลักตามศาสตร์พระราชามาปรับใช้ในการจัดการศึกษา ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี อ.เมือง จ.อุดรธานี



ช่วงบ่าย เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร เพื่อรับฟังบรรยายสรุปและ ร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นกับผู้บริหารในประเด็นเกี่ยวกับสภาพปัญหาและอุปสรรคการจัดการอาชีวศึกษา หลักสูตรและความร่วมมือในการจัดการศึกษา การพัฒนาสมรรถนะครูอาชีวศึกษา และการน้อมนำหลักตามศาสตร์พระราชามาปรับใช้ในการจัดการศึกษา



วันอังคารที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ เดินทางไปศึกษาดูงาน รับฟังบรรยายสรุป ร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัยนครพนม อ.เมือง จ.นครพนม ในประเด็นเกี่ยวกับสภาพปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการจัดอาชีวศึกษาในมหาวิทยาลัย หลักสูตรการศึกษาและความร่วมมือต่าง ๆ การพัฒนาอาชีวศึกษาที่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง และการพัฒนาสมรรถนะครูอาชีวศึกษา โดยที่มหาวิทยาลัยนครพนม ได้รวมเอาสถานศึกษาอาชีวศึกษาในพื้นที่เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีการบริหารจัดการต่าง ๆ รวมทั้งจัดการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภายใต้การบริหารงานในรูปแบบมหาวิทยาลัย



วันพุธที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ อ.เมือง จ.บึงกาฬ เพื่อรับฟังบรรยายสรุป และร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นกับผู้บริหารในประเด็นเกี่ยวกับสภาพปัญหาและอุปสรรคในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา หลักสูตรและความร่วมมือในการจัดการศึกษา การพัฒนาสมรรถนะครูอาชีวศึกษา และการน้อมนำหลักตามศาสตร์พระราชาไปปรับใช้ในการจัดการศึกษา



ภาพ - ข้าว โดย เจตจำนงค์ - นพรินทร์

